

สรุปประเด็นการประชุมหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
๑. ประเด็นแจ้ง ที่ประชุม/ประเด็น ข้อสั่งการ	<p>๑) ปมท. แจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้</p> <p>๑.๑) การมอบหมายงานอาจมีการมอบภารกิจข้ามหน่วยงาน ขอให้ยึดหลักการปฏิบัติงาน ดังนี้</p> <p>(๑) ขอให้ยึดประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ</p> <p>(๒) ให้ทุกหน่วยงานมีการพูดคุยหารือกันในทุกระดับ</p> <p>๑.๒) ปมท. อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล “คำแนะนำในการปฏิบัติ ราชการให้สัมฤทธิ์ผลสำหรับ ผวจ. และ นอ.” ประกอบด้วย งานตาม อำนาจหน้าที่ งานตามนโยบายและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนในพื้นที่ (งานที่มีเจ้าภาพและไม่มีเจ้าภาพ) งานที่จังหวัด/ อำเภอริเริ่มว่าควรมีแนวทางปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลได้อย่างไร</p> <p>๒) ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>๒.๑) กำหนดจัดการประชุม ผต.มท. และ ผต.กรม เพื่อมอบ ภารกิจในการตรวจราชการ เช่น โครงการตำบลละ ๕ ลบ. ผลกระทบ จากปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งมอบแนวทางในการตรวจติดตาม การตรวจนิเทศ และการตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>๒.๒) นรม. มีกำหนดจะเดินทางไปพื้นที่ ๓ จขต. ก่อนเทศกาล ปีใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ทหาร สำหรับการตรวจ ราชการในจังหวัดอื่นๆ ให้จัดทำกำหนดการตรวจราชการในแต่ละเดือน โดยให้รอง ปมท. ที่รับผิดชอบในแต่ละภูมิภาคพิจารณากำหนดพื้นที่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ว่าแต่ละพื้นที่จังหวัดมีจุดอ่อนจุดแข็ง ข้อดีข้อเสีย ข้อมูลการเดินทาง/มวลชนในพื้นที่และมีโครงการหรือกิจกรรม ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ เพื่อนำเรียน รมว.มท. ต่อไป</p> <p>๒.๓) เรื่องการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ซึ่ง ทร. เป็น เจ้าภาพหลัก โดย มท. เข้าไปมีส่วนร่วม มอบให้ ปค. รับผิดชอบ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ)/ สตร.สป.</p> <p>รอง ปมท. ที่กำกับ ดูแลแต่ละพื้นที่/ ผช.ปมท. (นายสฤษดิ์ฯ)/ ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ)/ สตร.สป.</p> <p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. การจัดระบบงาน และกำหนด เจ้าภาพรับผิดชอบ</p>	<p>กรณีการเสนอเรื่องของแต่ละกรมถึง ปมท. ผ่าน สนผ.สป. ซึ่งเห็นว่า มีความซ้ำซ้อน ผช.ปมท. (นายสุฤษดิ์ฯ) ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า สนผ.สป. รับผิดชอบกลับกรองงานให้แต่ละกรมก่อนจะเสนอเรื่องถึง ปมท.</p> <p>รอง ปมท. (นายณัฐพงษ์ฯ) มีความเห็นในเรื่องการจัดระบบงาน และกำหนดเจ้าภาพรับผิดชอบ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) เมื่อปี ๒๕๔๕ กพ. ได้ออกแบบโครงสร้างโดยแบ่งเป็นกรอบ ลักษณะ Cluster โดยให้ สนผ.สป. มีส่วนต่างๆ เพื่อรองรับงานจากแต่ละ กรม โดยให้คิดและสนับสนุนในเชิงนโยบาย เช่น นโยบายด้านสาธารณสุข นโยบายด้านการพัฒนาเมือง เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่จะรับเรื่องที่มีการเสนอ เข้า ครม. ของแต่ละกรมและให้ความเห็นในเชิงนโยบายประกอบ ซึ่งหาก ปฏิบัติในลักษณะนี้จะไม่ซ้ำซ้อนกัน</p> <p>๒) กรณีที่ มท. ได้รับมอบหมายภารกิจจากกระทรวงอื่น ที่ผ่านมา ค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากมีการกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมขึ้นภายหลัง โดยจะต้องหารือกับ สงป. และกรมบัญชีกลางให้ชัดเจนก่อนเริ่ม ดำเนินการ เช่น การจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร การจัดทำทะเบียน ครุภัณฑ์จะต้องเป็นหน่วยงานใด จึงเห็นควรให้ สงป. และกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย</p> <p>ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>๑) ภารกิจตาม Function ที่กรมเป็นเจ้าภาพ เช่น เรื่องยางพารา มอบให้ ปค. เป็นเจ้าภาพ ให้เสนอเรื่องผ่านรอง ปมท. ที่กำกับดูแล โดยตรง</p> <p>๒) โครงการตำบลละ ๕ ลบ. และโครงการจัดซื้อเครื่องจักรกล การเกษตรขอให้มีความชัดเจนในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้ง การจัดซื้อและการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์</p> <p>๓) ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอื่น ต้องให้ความสำคัญ ในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์และการจัดทำ ทะเบียนครุภัณฑ์ให้ถูกต้อง ชัดเจน พร้อมกับให้นำเรียนต่อ รมว.มท. เพื่อโปรดทราบด้วย</p>	<p>สนผ.สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ปค.</p> <p>ปค./กค.สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน/ กค.สป.</p>
<p>๓. มาตรการ ช่วยเหลือชาว สวนยางพารา เพื่อบรรเทาความ</p>	<p>รอง ปมท. (นายประทีปฯ) ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑) ครม. อนุมัติเงิน ๓,๐๐๐ ลบ. เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางพารา ๑,๕๐๐ บาท/ไร่ โดยให้เจ้าของสวน ๙๐๐ บาท และคนกรีดยาง ๖๐๐ บาท ซึ่งจะเร่งรัดให้ทันภายในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๕๘ และได้เสนอขออนุมัติ</p>	<p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>เดือดร้อนจากราคายางตกต่ำ</p>	<p>วงเงินตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย จำนวน ๑๕,๐๐๐ ลบ. เป้าหมายเกษตรกรชาวสวนยาง ๑๓๐,๐๐๐ ราย</p> <p>๒) กษ. ขอให้ มท. ช่วยเหลือในขั้นตอนการพิจารณาถ่วงดุลของเกษตรกร โดยควรใช้กลไกที่มีอยู่ในพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อน ได้แก่ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลผลิตระดับจังหวัด ทีมประเทศไทยและคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยให้ศูนย์ถ่ายทอดฯ ของ กษ. และทีมวิเคราะห์ของ ธกส. เป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p>ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>จากมาตรการช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหรือทำอาชีพเสริม ซึ่งถือว่าแก้ปัญหาได้ตรงจุด จึงควรนำแนวทางดังกล่าวมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่ง มท. มีกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่อยู่แล้ว จึงต้องกำหนดมาตรการเพื่อให้ชาวสวนยางมีอาชีพเสริมเพื่อทดแทนหรือชดเชยผลกระทบจากราคายางตกต่ำและรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนในเรื่องใด เช่น การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย หรือการขยายระยะเวลาชำระหนี้ ธกส. เป็นต้น โดยมอบให้ ปค. เป็นเจ้าภาพ และให้รอง ปมท. (นายประทีป) เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งหากมีประเด็นนี้ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้ รอง ปมท. (นายประทีป) และ อปค. เป็นผู้นำเสนอต่อ รมว.มท.</p>	<p>ปค.</p>
<p>๔. ขอทราบ ความเห็นการจัด ประชุมหารือ ข้อราชการของ มท. (รมว.มท. เป็น ประธาน)</p>	<p>รอง ปมท. (นายณัฐพงษ์ฯ) เสนอความเห็นต่อที่ประชุมว่าประเด็นการประชุมหารือข้อราชการฯ ควรมุ่งเน้นในเชิงรุกมากกว่าเป็นการติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยควรนำเสนอประเด็นที่คาดว่าจะเกิดปัญหาขึ้น รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น ปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นต้น</p> <p>ข้อสั่งการของ ปมท.</p> <p>๑) ให้กรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัดจัดส่งประเด็นการหารือ ๒ เรื่อง คือ เรื่องหลักและเรื่องรองเป็นประจำทุกวันศุกร์</p> <p>๒) ให้ สนผ.สป. จัดทำประเด็นในลักษณะ Shop List เสนอให้ฝ่ายการเมืองพิจารณาในวันจันทร์ ซึ่งประกอบด้วย การรายงานข้อราชการในเชิงนโยบาย ประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและแนวทาง/มาตรการในการแก้ไขปัญหา</p> <p>๓) ขอเน้นย้ำให้ผู้บริหารกรม/รัฐวิสาหกิจได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมการประชุมหารือข้อราชการด้วยตนเอง</p>	<p>สนผ.สป. (สผร.)</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สนผ.สป. (สผร.)</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
<p>๕. การติดตาม โครงการส่งเสริม ความเป็นอยู่ระดับ ตำบล(ตำบลละ ๕ สบ.) และโครงการ พัฒนาอาชีพตาม ความต้องการของ หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อบรรเทา ผลกระทบจากภัยแล้ง</p>	<p>ปมท. ได้มอบหมายหน่วยงานเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบโครงการ ดังนี้</p> <p>๑) โครงการตำบลละ ๕ สบ. มอบให้ ปค. เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>๒) โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อ บรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง มอบให้ พช. เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน</p>	<p>ปค. พช.</p>
<p>๖. ขอรทาบ ความเห็นการ กำหนดหัวข้อ ในการประชุม ผวจ. (๒ ธ.ค. ๕๘)</p>	<p>รอง ปมท. (นายณัฐพงษ์ฯ) มีความเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑) นอกจากการมอบนโยบายของผู้บริหาร มท. แล้ว ควรสะท้อน สภาพปัญหาจากพื้นที่และเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญ อาทิ ปัญหา หมอกควันไฟป่า มาตรการรองรับเทศกาลปีใหม่ ปัญหาภัยแล้ง โดยให้ เน้นถึงผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและปัญหาการแย่งน้ำ อุปโภค/บริโภค หรือการยุแยงให้เกิดความแตกแยกในพื้นที่ เป็นต้น</p> <p>๒) ประเด็นการประชุม ควรประกอบด้วย</p> <p>๒.๑) การมอบนโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูงของ มท. ๒.๒) การจัดกิจกรรม Bike For Dad ๒.๓) ข้อราชการและประเด็นการหารือของ มท. เช่น การ สนับสนุนการบริหารงานของจังหวัด (งาน งบ ระบบ คน) ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่และข้อเสนอแนะของ ผวจ.</p> <p>๓) ให้แยกเป็นรายกลุ่มจังหวัดและให้ สนผ.สบ. แจ้ง ผวจ. ทราบ ก่อนล่วงหน้า</p> <p>๔) ให้ กค.สบ. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับวงเงินโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการในจังหวัดเพื่อแจกในที่ประชุม</p>	<p>สนผ.สบ. (สผร.) สนผ.สบ. (สผร.) กค.สบ.</p>
<p>๗. โครงการ ที่มีประโยชน์ ต่อประชาชน ที่ มท. มอบให้เป็น ของขวัญปีใหม่ (ปี ๒๕๕๙)</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ได้กำหนดชื่อ โครงการของขวัญปีใหม่ในชื่อ “มหาดไทยสำนึกในศาสตร์พระราชา ยิ่งใหญ่ ชุบชีวิตไทยมีสุข” โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชาในแต่ละ เรื่องมาร้อยเรียงเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เช่น ศาสตร์พระราชา “ระเบิดจากข้างใน” ได้นำโครงการ OTOP Next นวัตกรรมชุมชน สร้างคน สร้างรายได้ มาเป็นของขวัญ ศาสตร์ฯ</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสมคิดฯ)/ สนผ.สบ.(สศป)/ ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
	“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” นำโครงการศูนย์ดำรงธรรมนำสุข แก่ทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง เป็นของขวัญ เป็นต้น	
๘. การประชาสัมพันธ์ และการทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ มท.	<p>รอง ปมท. (นายชยพลฯ) นำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑) ควรทำการประชาสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยให้ทีมประชาสัมพันธ์ ของกรม/รัฐวิสาหกิจหารือร่วมกับฝ่ายเลขานุการ ปมท./รอง ปมท. เพื่อพิจารณาประเด็นในการประชาสัมพันธ์ และกำหนดวันแถลงข่าว ๑ ครั้ง/สัปดาห์ (ยกเว้นวันอังคาร) โดยกำหนดรูปแบบการแถลงข่าว ให้น่าสนใจ ซึ่งจะจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป</p> <p>๒) ประเด็นในการประชาสัมพันธ์จะต้องไม่ขัดแย้งกับประเด็น ทางการเมืองที่เกี่ยวกับ มท. โดยให้เน้นการประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหา ในเชิงลบ ประเด็นที่ควรนำเสนอ อาทิ มาตรการในการแก้ไขปัญหา หมอกควันหรือผลการดำเนินงานโครงการตำบลละ ๕ ลบ. (กิจกรรม เด่นของจังหวัดในแต่ละประเภทหรือการให้ประชาชนเข้าร่วมเป็น กรรมการเพื่อความโปร่งใส) เป็นต้น</p> <p>๓) มอบ รอง ปมท. (นายชยพลฯ) และ ทบช. (นายภาคพลฯ) แจ้ง เน้นย้ำไปยัง ผวจ. ด้านการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ มท. ในพื้นที่ ซึ่งควรใช้กลไกหรือเครือข่าย กำนัน/ผญบ. ที่มีอยู่ในพื้นที่ ให้เป็นประโยชน์</p> <p>๔) ปัจจุบันแอปพลิเคชันไลน์ของ มท. มีอยู่ ๓ กลุ่ม คือ ไลน์คลองหลอด (เป็นช่องทางให้ผู้บริหารของ มท. มีข้อราชการ/ข้อสั่งการ) ไลน์ อัยการ ๑ (เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ ผู้บริหารกรม/รัฐวิสาหกิจ/ผวจ.) และไลน์อัยการ ๒ (เป็นช่องทาง สำหรับ รอง ผวจ. และ หน.สนจ. รับข้อสั่งการจากส่วนกลาง) ซึ่งพบว่า มีหลายจังหวัดใช้ผิดช่องทางและทำให้สับสน จึงให้ ศปก.มท. ทำการ จัดระเบียบไลน์แต่ละกลุ่มให้ชัดเจนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์</p>	<p>ทบช. (นายภาคพลฯ) /สน.สบ. /ทุกหน่วยงาน</p> <p>รอง ปมท. (นายชยพลฯ)/ ทบช.(นายภาคพลฯ)/ จังหวัด/สน.สบ. ศปก.มท.</p>
๙. จัดกิจกรรม Bike For Dad	<p>ผช.ปมท. (นายสุฤษดิ์ฯ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้</p> <p>๑) ผวจ. จะต้องจัดเตรียมพิธีมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทานในจังหวัด</p> <p>๒) การจัดรูปแบบ ซึ่งหลายจังหวัดที่นำเป็นห่วง เช่น จ.นครราชสีมา ซึ่งมีเด็กและผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการเตรียม ความพร้อมด้านมาตรการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสุฤษดิ์ฯ)/ กก.สบ./จังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
๑๐. เรื่องอื่นๆ	รอง ปมท. (นายประทีปฯ) แจ้งว่า กรม/รัฐวิสาหกิจและจังหวัดควรพิจารณากลับกรองความถูกต้อง เหมาะสมของเรื่องที่จะเสนอ รมว.มท. เช่น กรณีการขอหรือเรื่องมอบอำนาจของ รมว.มท. หรือเรื่องเสนอเพื่อโปรดทราบ ซึ่งหากจะเสนอต้องมีข้อสั่งการเดิมมาก่อน เป็นต้น	กรม/รัฐวิสาหกิจ /จังหวัด

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธ.ค. ๕๘ เวลา ๙.๓๐ น.
 ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.
 โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓